



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. ๒๘๒๖๖๔๘

ฉบับที่ 29/2540

เรื่อง การควบกิจการ และการเพิ่มทุนของบริษัทเงินทุนเอกชนกิจ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัทเงินทุนเอกชนกิจ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยท努 จำกัด (มหาชน) ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการควบกิจการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2540 เพื่อผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจของสถาบันการเงินทั้งสองนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติดตามความคืบหน้าของการควบกิจการอย่างใกล้ชิดมาตลอด และเป็นที่ยอมรับมาก่อนหน้านี้ว่า การควบกิจการตามข้อตกลงเพื่อให้เป็นธนาคารไทยท努 จำกัด (มหาชน) โหม่นั้น มีปัญหาด้านกฎหมายและวิธีการในการประเมินฐานะการเงินของทั้งสองสถาบันที่แตกต่างกัน ซึ่งในวันนี้ คณะกรรมการของสถาบันการเงินทั้งสอง จึงได้มีมติให้ยุติการควบกิจการตาม (MOU) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอด ในที่สุด หลังจากได้พิจารณาจากผลการตรวจสอบครั้งสุดท้ายแล้ว จึงได้สั่งการให้บริษัทเงินทุนเอกชนกิจ จำกัด (มหาชน) ตัดผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และกันเงินสำรองไว้อย่างเต็มที่และเพียงพอสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งขณะนี้บริษัทเงินทุนเอกชนกิจ จำกัด (มหาชน) มีสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นสงสัยอยู่แล้ว 5,057.0 ล้านบาท และมีส่วนล้ำมูลค่าหุ้น และทุนสำรอง อยู่เป็นจำนวนสูงอีก 7,831.7 ล้านบาท สามารถนำมาชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้แล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 ให้บริษัทเงินทุนเอกชนกิจ จำกัด (มหาชน) เพิ่มทุนไม่น้อยกว่า 8,282 ล้านบาท จากเดิม 4,141 ล้านบาท รวมเป็น 12,423 ล้านบาท โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมซื้อก่อนภายใน 30 วัน ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

สำหรับหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ครั้งนี้ยังได้กำหนดให้มีราคาส่วนลดร้อยละ 25 จากมูลค่าที่ตราไว้ เพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการซื้อหุ้น

เมื่อครบ 30 วันแล้ว หากผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนตามสิทธิ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ พร้อมทั้งจะเข้าไปซื้อหุ้นที่เหลือทั้งจำนวน ตามนโยบายที่กระทรวง
การคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ก่อนหน้านี ในระหว่างนี้ บริษัทเงินทุน
เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะร่วมมือให้การเพิ่มทุนเสร็จสิ้น
ไปได้โดยเร็ว

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอชี้แจงมาว่า วิธีการดังกล่าวข้างต้นนั้นจะทำให้
บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงขอแถลงมาให้ทราบทั่วกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

23 พฤษภาคม 2540